



Rộng cửa thu hút nhà đầu tư Hàn Quốc

Sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã có bước tiến vượt bậc với những dấu mốc quan trọng, từ đối tác toàn diện năm 2001 đến đối tác chiến lược năm 2009 và đối tác chiến lược toàn diện năm 2022. Hàn Quốc đã trở thành quốc gia dẫn đầu trong tổng số hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Bám sát các chỉ đạo của trung ương, Thái Bình luôn xác định Hàn Quốc là một trong những thị trường truyền thống, là đối tác, nhà đầu tư chiến lược, từ đó tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Hàn Quốc nghiên cứu, tìm hiểu, đầu tư vào tỉnh.



Công ty TNHH SH TECH E&E VINA (cụm công nghiệp Vũ Hội, Vũ Thư) chuyên sản xuất cụm dây điện dành cho xe ô tô điện và các loại xe có động cơ khác, tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nói chung, nhà đầu tư Hàn Quốc

nói riêng, những năm qua, Thái Bình đặc biệt quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tích cực ban hành các

chế độ, chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ bảo đảm quyền lợi cho các doanh nghiệp. Các điểm nghẽn, nút thắt trong thu hút

đầu tư được tỉnh chỉ đạo tháo gỡ theo hướng thực chất, hiệu quả. UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên

rà soát, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, giảm bớt thời gian, chi phí cho doanh nghiệp khi đến nghiên cứu, tìm hiểu, đầu tư tại tỉnh.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa việc kêu gọi, thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, tỉnh thành lập tổ triển từ tháng 4/2022, đồng thời thành lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng. Riêng đối với nhà đầu tư Hàn Quốc, tỉnh thành lập Văn phòng Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư vào tỉnh tại Hàn Quốc và thành lập Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư từ Hàn Quốc của tỉnh (Korea Desk Thái Bình) do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng. Ông Đỗ Văn Lân, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển cho biết: Mặc dù là đơn vị mới thành lập, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn nhưng Trung tâm đã làm tốt công tác tham mưu về các lĩnh vực chuyên môn, nhiệm vụ được giao. Các chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài được tổ chức thành công và mang lại hiệu quả bước đầu. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp cũng được bảo đảm.

Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, Thái Bình còn thực hiện hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc vào Khu kinh tế Thái Bình và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã tổ chức 3 đoàn công tác đi xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, thông qua đó tổ chức thành công các hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp Hàn Quốc, tổ chức thành công hội nghị kết nối Thái Bình - Hàn Quốc... Ông Jung Yun Hak, Tổng giám đốc Công ty TNHH SH TECH E&E VINA (cụm công nghiệp

Wu Hội, Vũ Thư) cho biết: Trước đây tôi đã nghiên cứu đầu tư ở một số tỉnh phía Bắc nhưng đến khi đoàn công tác của tỉnh sang Hàn Quốc xúc tiến đầu tư tôi mới biết đến Thái Bình. Tôi đã quyết định lựa chọn Thái Bình làm địa điểm đầu tư vì bởi tỉnh có nguồn nhân lực rất dồi dào, con người Thái Bình thân thiện. Quá trình triển khai dự án sản xuất cụm dây điện dành cho xe ô tô điện và các loại xe có động cơ khác của Công ty đã được minh cam kết của lãnh đạo tỉnh tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào Thái Bình tại Hàn Quốc là hoàn toàn đúng đắn. Với sự hỗ trợ rất nhiệt tình, tích cực của Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển và các sở, ngành liên quan, chỉ trong 1 tháng kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư Công ty đã đi vào sản xuất, tạo việc làm cho hơn 100 lao động với thu nhập trung bình 7 triệu đồng/người/tháng. Thời gian tới, Công ty tiếp tục hoàn thiện dự án, dự kiến sẽ tạo việc làm cho 400 - 500 lao động địa phương.

Điểm đến hấp dẫn

Sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác thu hút đầu tư của cả hệ thống chính trị và các cấp, ngành, địa phương đã mang lại nhiều kết quả ấn tượng. Đến nay, Thái Bình đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trên địa bàn tỉnh hiện đang có 130 dự án FDI hoạt động và đăng ký mới với tổng vốn đầu tư hơn 2,7 tỷ USD, trong đó có 74 dự án với tổng vốn đầu tư gần 2,1 tỷ USD trong Khu kinh tế Thái Bình và các khu công nghiệp, 56 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 0,6 tỷ USD ngoài Khu kinh tế Thái Bình và các khu công nghiệp. Tổng vốn FDI thu hút vào Thái Bình từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến nay đạt 1,85 tỷ USD, cao gấp 2,1 lần tổng vốn đầu tư FDI của tỉnh giai đoạn 2020 trở về trước. Năm 2022, Thái Bình nằm trong top 10 cả nước về thu hút vốn FDI cấp mới. 10 tháng năm 2023,

thu hút vốn FDI đạt 699 triệu USD. Trong tổng số 130 dự án FDI có 27 dự án đầu tư của Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký hơn 150 triệu USD, trong đó có 9 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 92 triệu USD trong Khu kinh tế Thái Bình và các khu công nghiệp, 18 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 58 triệu USD ngoài Khu kinh tế Thái Bình và các khu công nghiệp. Các dự án chủ yếu đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử, may mặc; trong quá trình thực hiện dự án, các nhà đầu tư Hàn Quốc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam; các dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh đã góp phần tạo việc làm, tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tăng thu ngân sách nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Có thể thấy, Hàn Quốc đã và đang là một trong những đối tác chiến lược toàn diện hàng đầu của Việt Nam; tuy nhiên, nguồn vốn FDI Hàn Quốc đầu tư vào Thái Bình vẫn chưa được như kỳ vọng, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Chính vì thế, thời gian tới tỉnh tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư nói chung, nhà đầu tư Hàn Quốc nói riêng đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên thu hút các lĩnh vực, ngành nghề như công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghiệp y dược, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, điện, điện tử; các dự án đầu tư có quy mô lớn, suất đầu tư cao, giá trị gia tăng cao, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, sản xuất các sản phẩm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm đất đai. Tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư nói chung, nhà đầu tư Hàn Quốc nói riêng đầu tư thành công, bền vững lâu dài tại tỉnh.

MINH HƯƠNG

SỞ XÂY DỰNG

Khắc phục hạn chế, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng DDCI

Nhằm nâng cao Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI), Sở Xây dựng đã lập kế hoạch cụ thể, quyết tâm cải thiện những chỉ số thành phần đạt thấp; trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Xác định rõ "điểm nghẽn"

Theo bảng xếp hạng DDCI năm 2022, Sở Xây dựng xếp thứ hạng 22/25 sở, ngành của tỉnh; trong đó, nhiều chỉ số thành phần bị chấm điểm thấp như năng động, tiên phong sáng tạo, thiết kế pháp lý, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, chỉ phí không chính thức hay chi phí thời gian. Để đánh giá đúng thực trạng, làm rõ nguyên nhân dẫn đến chỉ số DDCI đạt thấp, Sở đã tổ chức họp bàn, thẳng thắn nhìn nhận, phân tích những điểm mạnh, tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính như: chưa có nhiều kênh tương tác với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc; việc tiếp cận, hướng dẫn, giải quyết TTHC cũng như trách nhiệm thực thi công vụ của một số cán bộ, công chức đôi khi còn chưa cao... Ngoài ra, cuối tháng 10/2022, Sở phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế gắn với cách tiếp cận, đánh giá chỉ số DDCI nhằm để ra các giải pháp nâng cao thứ hạng của Sở, nhất là những chỉ số bị đánh giá thấp...

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Sau khi làm rõ nguyên nhân, Sở đã chủ động xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá và xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm

Từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng đã tiếp nhận 1.658 hồ sơ TTHC, đã giải quyết 1.633 hồ sơ, 100% giải quyết trước và đúng hạn; không có phản ánh, kiến nghị nào về quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC.

của các phòng, ban, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức đối với từng chỉ tiêu, chỉ số thành phần; ban hành nhiều văn bản quán triệt các phòng, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ nâng cao thứ hạng DDCI, trong đó tập trung các nội dung: tăng cường rà soát hồ sơ ngay tại khâu tiếp nhận nhằm hạn chế việc trả lại, yêu cầu bổ sung hồ sơ, tuyệt đối không được gây phiền hà, những nhiều, làm phát sinh chi phí không chính thức cho doanh nghiệp khi thực hiện TTHC và các công việc có liên quan; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ứng xử chuyên nghiệp, đúng mực của cán bộ, công chức trong tiếp nhận hồ sơ, trả

kết quả và giải quyết TTHC; tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp.

Sở Xây dựng có 60 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó có 37 TTHC thực hiện tiếp nhận theo cơ chế một cửa liên thông. Từ tháng 7/2022 đến nay, Sở đã trình UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC lĩnh vực xây dựng cấp tỉnh đối với 6 TTHC; trong đó, 5 TTHC để xuất giảm số lượng bộ hồ sơ bản vẽ từ 2 bộ xuống còn 1 bộ, 1 TTHC cắt giảm thành phần hồ sơ. Ngoài ra, Sở đã rà soát báo cáo cấp có thẩm quyền cắt giảm một số thông tin kê khai của 12/32



Cán bộ Sở Xây dựng làm công tác tiếp dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

TTHC cấp tỉnh có yêu cầu kê khai thông tin.

Nhận thức được lợi ích, vai trò của công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC, Sở còn triển khai ứng dụng mã QR code truy cập tìm hiểu thông tin và rút ngắn thời gian thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; thiết lập nhóm zalo "Sở Xây dựng đồng hành cùng doanh nghiệp" để kịp thời tiếp nhận ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo cầu nối giữa Sở Xây dựng và các doanh nghiệp, cũng như hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cộng đồng doanh nghiệp... Sở Xây dựng hiện có 6 TTHC triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 50 dịch vụ công trực tuyến một phần. Từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết được trên 4.200 hồ sơ trực tuyến, đạt trên 87%. Anh Tạ Tiến Tùng (thành phố Thái Bình) cho biết: Tôi thường thực hiện TTHC tại quầy giao dịch của Sở Xây dựng và thấy rất hài lòng, quy trình tiếp nhận nhanh gọn. Tại đây tôi còn được công chức của Sở hướng dẫn tạo tài khoản nộp hồ sơ trực tuyến, tôi thấy rất dễ thực hiện và thuận tiện, có thể thực hiện thao tác với hồ sơ trực tuyến bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào trong ngày.

Với tinh thần nhìn nhận, đánh giá thực chất những tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, công tác cải cách TTHC ở Sở Xây dựng đã từng bước được nâng lên, góp phần đưa Sở Xây dựng dẫn đầu bảng xếp hạng DDCI năm 2023 khối sở, ngành với số điểm 79,4. Lãnh đạo Sở xác định việc đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp thông qua chỉ số DDCI sẽ là động lực để cán bộ, công chức của Sở tiếp tục nỗ lực, cố gắng để giải quyết các TTHC, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh cũng như góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

NGUYỄN THỜI

CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUỐC GIA VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2023

HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 2023

NORTHERN DELTA INTERNATIONAL AGRICULTURE FAIR 2023

Từ ngày 30/11 - 06/12/2023 | Time: From 30 November to 06 December

Tại Quảng trường Thái Bình, Phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Venue: **Thai Binh Square, Thaibinh City**

QUY MÔ
Gần 300 gian hàng tiêu chuẩn

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ
Các doanh nghiệp tham gia Hội chợ được hỗ trợ 50% kinh phí thuê gian hàng từ nguồn Xúc tiến Thương mại Quốc gia

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Các doanh nghiệp, các cơ quan xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng/ doanh nghiệp của Việt Nam và nước ngoài

SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
+ Các sản phẩm nông nghiệp phục vụ phát triển nông thôn
+ Hàng nông sản thực phẩm chế biến
+ Thiết bị điện, điện tử và công nghệ thông tin
+ Thời trang, mỹ phẩm, đồ trang sức
+ Trang trí nội thất
+ Hàng thủ công mỹ nghệ
+ Đồ gia dụng
+ Các mặt hàng sinh vật cảnh

CƠ QUAN CHẾ BẢO / Directores
Bộ Công Thương
Ministry of Industry & Trade
UBND tỉnh Thái Bình
Thaibinh People Committee

CƠ QUAN TỔ CHỨC / Organizers
Cơ quan Xúc tiến Thương mại
Trade Promotion Agency
Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình
Office of the People's Committee of Thai Binh Province

CƠ VI THỰC HIỆN / Implementing agency
Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và Phát triển tỉnh Thái Bình
Center for Support, Investment Promotion
and Development of Thaibinh province